

บทบรรณาธิการ

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากถึง 20,000 คน ต่อวัน ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเกินจำนวนหนึ่งล้านคนไปแล้ว รัฐบาลได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน (Work from Home: WFH) 100% เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และขอความร่วมมือภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนทำงานที่บ้านให้มากที่สุด รวมถึงมาตรการอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ออกมารองรับเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมถึงมีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ ซึ่งทำให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 100% ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงทีด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารและสายวิชาการให้สามารถบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ จากนวัตกรรมการให้บริการที่มีคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตัวเอง จึงมีการจัดทำเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปชมท. เป็นจำนวนมาก นับว่าวารสารวิชาการ ปชมท. เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไกล รองรับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง

วารสารวิชาการ ปชมท. ฉบับนี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) มีบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มาจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวน 20 บทความ แบ่งเป็นบทความทางวิชาการ จำนวน 3 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 17 บทความ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการ ปชมท. หรือส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย (ส่งทางระบบออนไลน์เท่านั้น) และดาวน์โหลดรูปแบบหลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ <http://www.council-uast.com> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ในนามของบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปชมท. ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำกองบรรณาธิการทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ปชมท. ท่านที่ปรึกษา ปชมท. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปชมท. ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปชมท. ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุฒนวน
บรรณาธิการ